



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (British International School, Phuket หรือ BISP) ตั้งอยู่ท่ามกลางทิวเขา ณ ใจกลางเมืองภูเก็ต โรงเรียนประจำประเภทสหศึกษาแห่งนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและได้รับรางวัลรับรองคุณภาพ โดยไม่เพียงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษายอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรมกีฬา (Sporting Academies) อีกด้วย

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาประสิทธิภาพสูง (High Performance Sporting Academies) ของ BISP รวบรวมสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดของโรงเรียนทุกแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาไว้ในที่เดียว ศิษย์เก่าของโรงเรียนจึงสามารถไล่ตามความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพได้ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เทนนิส วัยน้ำ และฟุตบอล

นอกเหนือจากศูนย์ฝึกอบรมกีฬาแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและการออกแบบ (Art & Design Academy) รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจ (Business Academy) ยังเป็นเครื่องรับประกันว่านักเรียนจะได้ศึกษาความรู้รอบด้าน ในขณะที่เดียวกัน ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทุกประเภท ตั้งแต่ชมรมยิมนาสติก ไปจนถึงชมรมริไซเคิล

BISP มอบโอกาสให้บริษัทแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดังกล่าวผ่านโปรแกรมการสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการตลาดเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจที่ครอบคลุม

ข้อมูลสำคัญ

- โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ 111 ไร่ (44 เอเคอร์) ประกอบด้วยหอพักคุณภาพสูงสำหรับเป็นโรงเรียนประจำและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกที่ช่วยให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทั้งด้านการศึกษา ในขณะที่เดียวกันก็พัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ผ่านศูนย์ฝึกอบรมการศึกษาประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ธุรกิจ และศิลปะ
- ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนนานาชาติแบบกึ่งนอนภายในโรงเรียนและแบบไปกลับ 840 คน จากกว่า 50 ประเทศ
- โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสูงสุดระดับนานาชาติ โดยใช้ชั้นการศึกษา 1, 2 และ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษและเวลส์ ตามด้วยแผนการศึกษา IGCSE สองปีสำหรับเกรด 10 และ 11 และแผนการศึกษาในระดับอนุปริญา IB ในเกรด 12 และ 13
- โรงเรียนมีครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำการสอนแบบเต็มเวลากว่า 100 คน จาก 16 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย รวมทั้งครูผู้ช่วยชาวไทยอีก 40 คน ทำการสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
- ผลลัพธ์ด้านการศึกษาของ BISP ช่วยยืนยันคุณภาพของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ตลอดห้าปีที่ผ่านมานักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 120 แห่งทั่วโลก ในจำนวนนี้รวมถึงมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประสบการณ์ของโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต... ด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเรา



สรรคส์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

แพ็คเกจสำหรับการสนับสนุน

เราได้จัดเตรียมแพ็คเกจเพื่อรองรับระดับความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่

ระดับที่ 1

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สิทธิในการตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

- ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาประสิทธิภาพสูง - วายน้ำ เทนนิส ฟุตบอล กอล์ฟ
- ศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและการออกแบบ
- ศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ - สนามฟุตบอล, ลานน้ำแข็ง BISP Ice Arena, ศูนย์ศิลปะ, ศูนย์กีฬา กอล์ฟ, ศูนย์กีฬา เทนนิส, โรงยิม / โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแรงและปรับสภาพร่างกาย, อาคารกีฬา / สนามในร่ม

ระดับที่ 2

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

- จากอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการ - จากธุรกิจที่ไม่ได้เป็นคู่แข่งซึ่งกันและกัน

สื่อพันธมิตร

- ให้การสนับสนุนด้านสื่อประชาสัมพันธ์

ระดับที่ 3

พันธมิตรอสังหาริมทรัพย์พิเศษ

- แพ็คเกจสำหรับอสังหาริมทรัพย์พิเศษซึ่งจัดขึ้นที่ BISP - ศูนย์ฝึกอบรมทางวิชาการ ศูนย์ศิลปะและกีฬา ที่ใช้เป็นสถานที่จัดอสังหาริมทรัพย์พิเศษในแต่ละปี อาทิ ศูนย์ฝึกอบรมฟุตบอล Soccer Sevens

โอกาสอื่นๆ

โครงการทุนการศึกษา

- โอกาสในการสนับสนุนนักเรียนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะและกีฬา/สิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งรวมไว้ในแพ็คเกจอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

การประชุม การท่องเที่ยวสำหรับพนักงาน งานประชุม และ นิทรรศการ (MICE)

- แพ็คเกจสำหรับงานประชุมและนิทรรศการที่จัดขึ้นที่ BISP



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

เหตุผลที่ควรร่วมงานกับ BISP?

ผู้สนับสนุนจะได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรในหลายๆ ด้านคือ:

ประชาสัมพันธ์แบรนด์ & ช่วยเสริมภาพลักษณ์ - สื่อระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก - เชื่อมโยงกับแบรนด์, ศูนย์ฝึกอบรม สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญๆ ของ BISP และงานอีเวนต์พิเศษ ที่มีชื่อเสียง

ส่งเสริมขนาดของศิลปะ ธุรกิจ และกีฬา - ผ่านทางการสนับสนุน ศูนย์ฝึกอบรมที่มีอยู่มากมาย สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ และงานอีเวนต์พิเศษที่ BISP

การสร้างเครือข่ายและการรับรอง - โดยใช้สถานที่และงานอีเวนต์ ในการมอบความบันเทิงให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า ผู้จัดหา และพนักงาน

การตลาดเชิงประสบการณ์ - การแจกสินค้าตัวอย่างภายในสถานที่จัดงานและงานอีเวนต์ต่างๆ

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) - ช่วยสนับสนุนงานศิลปะ ธุรกิจ และกีฬา โดยการสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

การสอนและการฝึกอบรมระดับโลก - BISP มีเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ประจำอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ มากกว่า 100 คน ซึ่งมาจากประเทศต่างๆ กว่า 16 ประเทศ รวมถึง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และออสเตรเลีย คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ดีที่สุด

สถานที่จัดงานระดับโลก - BISP เป็นสถานที่พร้อมสรรพต่อการจัดงานระดับนานาชาติ





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬา

BISP ร่วมมือกับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น อาจารย์ฝึกสอนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Loughborough และผู้ฝึกสอนที่มีทักษะเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์โดยผสมผสานโครงสร้างของศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเข้าไปในชีวิตประจำวันของนักเรียน ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่... ฟุตบอล เทนนิส วัยน้ำ และกอล์ฟ

วิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมกีฬา BISP คือ พัฒนาและสร้างนักกีฬาระดับโลกที่มีศักยภาพเข้าไปแข่งขันในระดับสูงสุด

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาแต่ละแห่งมีครูฝึกที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมนักกีฬาหญิงและชายที่มีประสิทธิภาพสูง (HPT) มาอย่างยาวนาน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะและความต้องการเฉพาะทางที่ไม่เหมือนกัน นักเรียนจึงสามารถสร้างเสริมสมรรถนะของตนได้อย่างเต็มที่ผ่านการร่วมมือกับสโมสรที่มีศักยภาพสูงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูทางสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือการรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยชั้นนำ

หลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรมกีฬาจะอิงตามโครงสร้างปิรามิด ดังนี้

- ฐานปิรามิดจะเน้นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเล่นกีฬาแต่ละชนิด ทักษะเหล่านี้จะได้รับการพัฒนาผ่านหลักสูตรพลศึกษาและโปรแกรมพิเศษนอกหลักสูตรเมื่อนักกีฬาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้เข้าร่วมมาเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถระดับอีลิท (Elite)
- ในระดับอีลิท (Elite) นักเรียนจะได้ฝึกฝนร่วมกับครูฝึกของศูนย์อบรมเป็นประจำทุกวันเพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดของนักเรียนแต่ละคน ในจุดนี้เองที่นักเรียนจะมีโอกาสแข่งขันกับสถาบันระดับสูงและสโมสรกีฬาอาชีพ
- นักเรียนในสวน HPT (Elite) ของโครงสร้างปิรามิดจะเน้นวิธีการฝึกสอนแบบใหม่ล่าสุด โภชนาการ และการฟื้นฟูร่างกาย รวมทั้งรับการฝึกสอนในระดับโลก นอกจากนี้ยังมีการฝึกฝนสภาวะจิตใจและทักษะทางสังคม-อารมณ์ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จด้านกีฬาแต่ละประเภทด้วย





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาวายน้ำ

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาวายน้ำ JSA ของ BISP เป็นหนึ่งในศูนย์อบรมกีฬาวายน้ำที่ดีที่สุด ในเอเชีย และสามารถทำลายสถิติระดับชาติได้ถึง 18 ครั้ง มีนักกีฬาผ่านเข้าไปแข่งขันรายการ 2014 FINA World Swimming Championship ที่โตโฮได้ถึง 5 คนในปีแรกที่ก่อตั้ง!

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาวายน้ำมีสระวายน้ำทั้งหมด 2 สระ ได้แก่ สระมาตรฐานโอลิมปิกขนาด 50 เมตร และสระขนาด 25 เมตร สระทั้งสองใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนทุกคน รวมถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมของชมรมฟลายอิง ฟิช สวิม คลับ (Flying Fish Swim Club) ซึ่งเป็นโปรแกรมฝึกวายน้ำแบบเข้มข้นที่ดำเนินการโดยทีมวายน้ำของโรงเรียนที่มีการฝึกสอนอย่างมืออาชีพ

ในส่วนยอดของปีราמיד ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาวายน้ำจะเน้นการพัฒนานักกีฬาที่มีความสามารถและปลูกฝังจริยธรรมการทำงานหนักในหมู่นักเรียน-นักกีฬา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

การฝึกสอนของศูนย์ฝึกอบรมจะเน้นการฝึกวายน้ำและการฝึกร่างกายแบบครบวงจร โดยนำรูปแบบการฝึกแบบใหม่ล่าสุดของโปรแกรมวายน้ำมาใช้ นอกจากนี้การฝึกยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ฝึกสอนที่ทุ่มเทดูแลนักกีฬาให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตัวเองต้องการ

ไซมอน โจนส์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของศูนย์ฝึกอบรมกีฬาวายน้ำจบการศึกษาระดับปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) และเป็นผู้ฝึกสอนชั้นนำที่ทำงานร่วมกับนักกีฬาวายน้ำมาแล้วทุกระดับความสามารถ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะฝึกสอนให้กับนักกีฬาตามกลุ่มอายุและนักกีฬาอาวุโสระดับนานาชาติทั้งในสหราชอาณาจักรและเอเชีย

ปัจจุบัน ไซมอนทำงานร่วมกับนักกีฬาวายน้ำระดับนานาชาติ 15 คน ได้แก่ นักกีฬาโอลิมปิกเยาวชน 3 คน นักกีฬาที่เข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 1 คน และนักกีฬาที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปแข่งขันในรายการเวิร์ลแชมเปียนชิปส์อีก 2 คน

ไซมอนเชื่อมั่นในการพัฒนาความเป็นผู้นำและการสร้างบุคลิก เขาเป็นนักวายน้ำอาวุโสที่เคยมีประสบการณ์ในระดับวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาทั้งในด้านวิชาการและการกีฬา





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเทนนิส

วิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเทนนิส RPT ของ BISP คือ สร้างนักเทนนิสเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นจากภายในโรงเรียนโดยใช้หลักสูตรที่ประกอบด้วยการศึกษาในและนอกชั่วโมงเรียน การฝึกสอนที่มีคุณภาพระดับโลก และการเรียนการสอนภายใต้การดูแลของโค้ชอาชีพอย่าง ลี ออสตริน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเทนนิสมีสนามเทนนิส 6 สนาม ประกอบด้วยสนามในร่ม 3 สนาม และสนามกลางแจ้งอีก 3 สนาม การฝึกสอนใช้วิธีการแบบสเปน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก

นักเทนนิสที่มีฝีมือดีที่สุดจะได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับคะแนนจัดอันดับเพื่อก้าวไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป โรงเรียนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักเทนนิสรุ่นเยาว์ทั่วโลกเพราะมอบโอกาสให้พวกเขาได้ฝึกทักษะจากผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจาก Registro Professional de Tenis (RPT)

นักกีฬาที่มีศักยภาพสูงสุดจะมีโอกาสไปเข้าค่ายฝึกอบรมชั้นนำในสเปน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเทนนิส

RPT จัดหลักสูตรฝึกสอนภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนชั้นนำโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน ซึ่งทำให้ BISP เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในวงการเทนนิส RTP

การเข้าใช้สนามเทนนิสของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โรงเรียนจัดสอนเทนนิสในหลักสูตรการเรียนการสอนหลักเช่นเดียวกับในหลักสูตรวิชาการ แต่ขณะที่กำลังฝึกสอน นักกีฬาของศูนย์ฝึกอบรมอยู่นั้น นักเรียนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าไปใช้งานสนามในร่มได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีสนามกลางแจ้งให้เล่น ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาเทนนิสอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ไบรตัน ลี ออสตริน ซึ่งเคยเป็นตัวแทนของเขต ภูมิภาค และประเทศไปแข่งขันกีฬาเทนนิสรุ่นเยาว์ในการแข่งขันหลายรายการทั้งในสหราชอาณาจักรและทวีปยุโรป

เมื่อเขาอายุ 20 ปี ได้ย้ายไปยังนิวยอร์กที่ขี้อยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเพื่อลงแข่งขันชิงเงินรางวัลในรายการต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาหลายรายการ ในตอนนี้เองที่เขาสามารถสะสมแต้มและแข่งขันกับนักเทนนิสที่ติดอันดับ 300 คนแรกของโลกอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมเทนนิสยังเป็นที่ตั้งของสโมสรเทนนิส BISP ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับผู้ปกครองของนักเรียน BISP ที่ต้องการแข่งขันและเล่นเทนนิสเพื่อกระชับความสัมพันธ์





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล Cruzeiro ของ BISP เป็นโปรแกรมร่วมมือกันระหว่าง BISP กับสโมสรระดับแชมป์สัญชาติบราซิลอย่าง Cruzeiro Esporte โดยอยู่ภายใต้การแนะนำทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญ อดีตโค้ชเยาวชนรุ่น U20 ของสโมสร Cruzeiro Esporte ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบราซิลและครองตำแหน่งแชมป์ระดับชาติของบราซิลในปีนี้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติของ Cruzeiro นักเรียนที่มีพรสวรรค์ของ BISP รวมทั้งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้การเล่นฟุตบอลแบบบราซิลภายใต้การฝึกสอนของโค้ชมืออาชีพ หัวหน้าโค้ชชาวบราซิล

หลังจากจบปริญญาตรีสาขาพลศึกษา โค้ชบราซิลได้สั่งสมประสบการณ์ด้านฟุตบอลในระดับอาชีพเป็นระยะเวลาถึง 12 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิเคราะห์ความสมบูรณ์แข็งแรงและสมรรถนะของร่างกาย การสังเกตการณ์ทางเทคนิคและการประสานงาน เขามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการฝึกสอนและฝึกฝนร่างกายเป็นอย่างดี ทั้งยังเคยมีประสบการณ์ด้านการวางแผนและจัดโครงสร้างทีมมาด้วย

โค้ชบราซิลดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าโค้ชในโปรแกรมฝึกสอนระดับนานาชาติของ Cruzeiro EC, ผู้ช่วยโค้ชและผู้สังเกตการณ์ทางเทคนิคของรุ่น U14, โค้ชฟุตบอลของรุ่น U10-U17, และโค้ชฟุตบอลของรุ่น U6-U12 นอกจากนี้ยังเป็นนักเตะอย่างเป็นทางการของ Cruzeiro โดยสามารถนำทีมรุ่น U20 คัวร์รางวัลระดับประเทศมาได้หลายครั้ง

บนพื้นที่กว้างขวางของ BISP เป็นที่ตั้งของสนามฟุตบอล 11 คน 3 สนาม หรือสนามฟุตบอล 7 คน 11 สนาม ทำให้ BISP เป็นหนึ่งในพื้นที่จัดการแข่งขันฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย สนามเหล่านี้ไม่เพียงจัดไว้สำหรับนักเรียนทุกคนเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมของศูนย์ฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล Cruzeiro ของ BISP ด้วย

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนพฤศจิกายนแต่ละปี BISP จึงสามารถจัดการแข่งขัน BISP Soccer Sevens ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีนักฟุตบอลกว่า 120 ทีมจากโรงเรียนนานาชาติ 35 แห่ง และนักกีฬา 1,350 คนจาก 8 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน BISP เป็นแชมป์ในปี 2557





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬากอล์ฟ

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬากอล์ฟ BISP ฝึกสอนทักษะกีฬากอล์ฟทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงนักกอล์ฟระดับสูง

การฝึกสอนอยู่ภายใต้การดูแลของโอลิเวอร์ เบตส์ นักกอล์ฟอาชีพชาวอังกฤษที่เทิร์นโปรในปี 2541 และเดินทางมายังเอเชียเพื่อเล่นและฝึกสอนกอล์ฟตั้งแต่ปี 2544

ในอดีตโอลิเวอร์เคยฝึกสอนที่ Loch Palm รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของ Phunaka Academy และ Blue Canyon ในจังหวัดภูเก็ต ด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในครูที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย โดยได้ร่วมงานกับนักกอล์ฟมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นในการแข่งขันระดับอาชีพในเอเชียและยุโรป

ภายใต้การฝึกสอนของโอลิเวอร์ BISP ได้สร้างศูนย์กีฬาที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นมาในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ หลุมทราย และกรีน นักเรียนจึงมีโอกาสพัฒนาทักษะของตัวเองในทุกๆ ด้าน

วิสัยทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรมกีฬากอล์ฟ BISP คือ สร้างและขัดเกลาทักษะการเล่นกอล์ฟของนักเรียนทุกคนผ่านกลยุทธ์ทางเทคนิค จิตใจ กลวิธีและสมรรถนะร่างกาย

โปรแกรมกอล์ฟจะสร้างเสริมประสบการณ์การเล่นกอล์ฟเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากลุ่มนักกอล์ฟชั้นนำที่เข้าไปแข่งขันระดับทัวร์นาเมนต์และเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันกอล์ฟ

โปรแกรมของศูนย์ฝึกอบรมฝึกสอนทักษะกีฬากอล์ฟทุกระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงนักกอล์ฟระดับสูง โดยเน้นพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ตอนอายุน้อยผ่านการสร้างทักษะการเล่นกอล์ฟ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และการฝึกอบรมด้านจิตใจโดยใช้โปรแกรมพัฒนาที่ออกแบบมาสำหรับนักกีฬาแต่ละคน

การฝึกสอนจะจัดขึ้นที่ BISP, สนามกอล์ฟ Loch Palm หรือสตูดิโอวิดีโอ Phunaka Golf Academy และสนามกอล์ฟ 9 หลุมของศูนย์ฝึกอบรม





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและการออกแบบ

นักเรียนทุกคนจะได้เรียนดนตรี ศิลปะ และการละครจนจบเกรด 9 และหลังจากเกรด 9 เป็นต้นไป นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร IGCSE และอนุปริญญา IB ได้

ศิลปะและการออกแบบ

อัตราการผ่าน IB Diploma Visual Arts ของโรงเรียนอยู่ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยนักเรียนส่วนใหญ่สอบได้ระดับ 6 และ 7 ส่วนในหลักสูตร IGCSE Art and Design นักเรียนส่วนใหญ่สอบผ่านระดับ A และ A*

BISP เป็นที่หนึ่งในการสอบ IGCSE สาขาศิลปะและการออกแบบ ในปี 2552 และ 2554 นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนยังสามารถผ่านเข้ารอบรองสุดท้ายในการแข่งขัน Royal Overseas Leagues Young Artist in Thailand Awards 2011 และ 2012 ด้วย

แต่ละปี BISP จะจัดงาน Artist in Residence Week ขึ้น โดยในงานดังกล่าว จะมีการเชิญศิลปินมาทำงานร่วมกับนักเรียน ส่วนนักเรียนในศูนย์ฝึกอบรมศิลปะและการออกแบบเองก็จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับสถาบันอื่นนอกโรงเรียนด้วย

ดนตรี

คณะครูอาจารย์ที่มีพรสวรรค์ด้านดนตรีสอนเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด (รวมทั้งการร้องเพลง) ให้แก่นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีความสามารถอยู่ในระดับใดหรือมีอายุเท่าใด การเรียนการสอนด้านดนตรีประกอบด้วยหลักสูตรเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง กีตาร์ ขั้บร้อง และเครื่องประกอบจังหวะ

เพื่อเป็นการกระตุ้นและติดตามความคืบหน้าของนักเรียน ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนสอบ UK Rockschool รวมทั้งสอบ ABRSM ด้วย การสอบเหล่านี้จะจัดขึ้นที่ BISP ปีละหนึ่งครั้ง

การละครและละครเวที

สาขาการละครมีนักเรียนเข้าสอบระดับ IGCSE และ IBDP มากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ปกครองเองก็เล็งเห็นประโยชน์ของงานวิจัยที่ชี้ว่าวิชาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยสนับสนุนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี

ในแต่ละปี BISP จะจัดแสดงละครครั้งใหญ่ของนักเรียน การแสดงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ โลออนคิง (Lion King), กรีซ (Grease), และโอลิเวอร์ (Oliver) ซึ่งกลายเป็นกิจกรรมหลักด้านวัฒนธรรมบนปฏิทินของจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจ

ศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจคือแผนริเริ่มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชนธุรกิจ ครูผู้สอน และอาสาสมัคร ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจด้านธุรกิจและใฝ่ฝันอยากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจ

นักเรียนของศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจจะร่วมมือกับบริษัทธุรกิจเพื่อพัฒนากลยุทธ์เจาะตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนเลือก จากนั้นจึงส่งแผนธุรกิจให้กับผู้อำนวยการศูนย์และที่ปรึกษาของศูนย์ฝึกอบรม

เมื่อมีการเซ็นสัญญา บริษัทธุรกิจเหล่านี้จะดำเนินงานและค้าขายกับนักเรียนเหมือนคู่ค้ารายอื่นๆ ของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องทำกำไรให้ได้ภายใน 12 เดือน

นอกจากนี้ นักเรียนของศูนย์ฝึกอบรมยังจะได้ซื้อขายหุ้นแบบเรียลไทม์ในตลาดการเงินภายใต้การแนะนำของที่ปรึกษาภายนอก นี่จะเป็นประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาออกไปเผชิญกับโลกของการซื้อขายเงินตราที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

สนามฟุตบอล

นอกเหนือจากสนามแข่งขันขนาดใหญ่ 3 สนาม (และขนาดเล็กอีก 4 สนาม) แล้ว โรงเรียนยังได้สร้างอัฒจันทร์ความจุ 3,000 ที่นั่งเพื่อเป็นศูนย์กลางของกีฬาฟุตบอลโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลในหมู่เยาวชนเอเชีย

สนามดังกล่าวไม่เพียงสามารถจัดค่ายฝึก FIFA สำหรับนักกีฬาสัญชาติต่างๆ ในทวีปเอเชียโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมของทางโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถจัดและอำนวยความสะดวกให้กับค่ายฝึกและการแข่งขันของ FIFA ด้วย นี่คือเป้าหมายของโรงเรียนในการจัดแข่งขันฟุตบอลในเอเชียที่เทียบเท่ากับ Gothia Cup การแข่งขันฟุตบอลอันโด่งดังที่จัดขึ้นทุกปีในสวีเดน โดย Cruzeiro EC ซึ่งเป็นพันธมิตรของ BISP จะให้การสนับสนุนการแข่งขันดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นให้สโมสรระดับโลกส่งทีมนักเตะเยาวชนมาเข้าร่วม

ลานน้ำแข็ง BISP

การก่อสร้างลานน้ำแข็ง BISP แห่งใหม่ขนาดเท่าลานน้ำแข็งสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเริ่มต้นขึ้นในปี 2558 ลานน้ำแข็งนี้จะสามารถจัดแข่งขันฮ็อกกี้ ฟิเกอร์สเก็ต สปีดสเก็ต และการเล่นไอซ์สเก็ตเพื่อการแข่งขันและเพื่อนันทนาการได้ เนื่องจากรองรับผู้ชมได้มาก ลานน้ำแข็งแห่งนี้จึงเหมาะกับการจัดการแข่งขันไอซ์ฮ็อกกี้และการแสดงระดับนานาชาติอย่าง 'ดิสนีย์ ออน ไอซ์' ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ชมในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตอีกแห่งหนึ่งด้วย

ศูนย์ศิลปะ

BISP วางแผนที่จะสร้างศูนย์ศิลปะในบริเวณโรงเรียน โดยศูนย์ศิลปะดังกล่าวจะสามารถจัดคอนเสิร์ต ละครเวที และงานโปรดักชันอื่นๆ รวมทั้งการแสดงของบุคคลภายนอกได้ ภูเก็ตยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทนี้ ดังนั้น BISP จึงวางแผนที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้วยการสร้างศูนย์รวมทางวัฒนธรรมไว้บนเกาะ

ศูนย์กีฬาอล์ฟ

ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้จัดทำพิมพ์เขียวสำหรับก่อสร้างศูนย์การเล่นกอล์ฟลูกสั้นขึ้นภายในบริเวณ BISP นักกีฬาอล์ฟของศูนย์ฝึกอบรมกอล์ฟ BISP จะสามารถฝึกพัตติง พัตติง และการตีลูกในหลุมทรายภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าโค้ชที่เป็นอดีตนักกีฬาอล์ฟอาชีพได้

ศูนย์กีฬาเทนนิส

นอกเหนือจากสนามเทนนิสในร่มที่ประกอบด้วยคอร์ทเทนนิสผิวแข็งจำนวน 3 คอร์ทแล้ว BISP ยังวางแผนที่จะขยายศูนย์เทนนิสโดยสร้างคอร์ทดินเพิ่มอีก 3 คอร์ท รวมทั้งอัฒจันทร์ขนาดใหญ่เพื่อจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนและทัวร์นาเมนต์ประเภทจำกัดเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับเชิญอีกด้วย

โรงยิม / โปรแกรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งและปรับสภาพร่างกาย

ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาทั้ง 4 ประเภท ต้องการให้นักกีฬามีสมรรถนะร่างกายที่แตกต่างกัน ซึ่งเห็นได้จากโปรแกรมเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงส่วนบุคคลของนักกีฬาทุกคน โปรแกรมดังกล่าวทั้งหมดจะจัดขึ้นในโรงยิมของโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

อาคารกีฬา / สนามในร่ม

อาคารกีฬาในร่มขนาดใหญ่ของ BISP ประกอบด้วยสนามบาสเก็ตบอลขนาดมาตรฐาน 2 สนาม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชมรมบาสเก็ตบอลชายและหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ปัจจุบันโรงเรียนกำลังวางแผนก่อสร้างอัฒจันทร์ที่มีที่นั่งแบบพับได้เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาเชียร์ทีมนักกีฬาของโรงเรียนได้ และให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์อันล้ำค่าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกำลังใจจากผู้ชมเช่นเดียวกับในการแข่งขันกีฬาอาชีพ



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

ผู้สนับสนุนงานอีเวนต์พิเศษ

ศูนย์ฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกของ BISP จัดกิจกรรมนำสนใจตลอดทั้งปี กิจกรรมพิเศษอย่างแรกที่คุณให้การสนับสนุนได้คือ Football Academy Soccer Sevens

ผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิในการตั้งชื่อ BISP Soccer Sevens รวมทั้งกิจกรรมสำคัญอื่นๆ



BISP Soccer Sevens

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต จัดการแข่งขัน BISP Soccer Sevens ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียเป็นประจำทุกปี

แต่ละปี BISP จะมีโอกาสต้อนรับทีมนักกีฬาจากกว่า 120 ทีม จากโรงเรียนนานาชาติ 35 แห่ง ซึ่งหมายความว่านี่คือนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,350 คน จาก 8 ประเทศ

การแข่งขันเปิดรับนักกีฬาจากโรงเรียนนานาชาติทุกกลุ่มอายุ ตั้งแต่กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี ขึ้นไป ในขณะที่ฟุตบอลมาตรฐานซึ่งเป็นไฮไลท์หลักจะเน้นการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและมีน้ำใจนักกีฬา



โครงการทุนการศึกษา

เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นยอดเข้าถึงโรงเรียนชั้นนำ... BISP เปิดโอกาสให้บริษัทต่างๆ สนับสนุนนักเรียนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิชาการ ศิลปะ และกีฬา รวมทั้งการศึกษาทั่วไป

การมอบทุนการศึกษามอบเพียงหนึ่งรายการหรือจะเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจการสนับสนุนเชิงพาณิชย์อื่นๆ ก็ได้ โดยจุดประสงค์ของทุนการศึกษาเหล่านี้ ได้แก่:

- รักษามาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการรับนักเรียนที่มีความสามารถจากทั่วโลกเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
- กระตุ้นให้นักเรียนสร้างผลงานเด่นในโรงเรียนและให้รางวัลแก่นักเรียนที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่นโดยการมอบโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

การมอบทุนการศึกษาคงไม่จำกัดระดับการศึกษาของนักเรียน นักเรียนที่ได้รับทุนอาจเป็นนักเรียนประจำหรือนักเรียนแบบเดินทางไปกลับก็ได้

ว่ายน้ำ, เทนนิส, กอล์ฟ: ทุนเหล่านี้จะพิจารณาจากอันดับในระดับประเทศของนักกีฬาหรือระดับความสามารถของนักกีฬา (เช่น แด้มตอ อันดับ แสนดิแคป) ตามปกติแล้ว นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาคงจะเป็นนักกีฬาที่สร้างผลงานในระดับประเทศหรือผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถโดดเด่นและมุ่งมั่นที่เป็นนักกีฬาอาชีพ

ฟุตบอล: การมอบทุนการศึกษาและเงินทุนจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้อำนวยความสะดวกศูนย์ฝึกอบรมและโค้ช โดยจะพิจารณาหลังจากการทดสอบหรือมีหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงว่านักเรียนมีความสามารถโดดเด่น โดยมักจะมอบให้แก่เด็กที่มีความสามารถหรือต้องการไปเล่นกีฬาในระดับอาชีพ

โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ว่าในแต่ละปี จะมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กไม่เกิน 4 ทุน และมอบเงินทุนในศูนย์ฝึกอบรมแต่ละแห่งไม่เกิน 8 ทุนเท่านั้น



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

งานประชุมและนิทรรศการ

พื้นที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยทำให้ BISP เป็นสถานที่ในอุดมคติของบริษัทที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานกิจกรรม เปิดตัวผลิตภัณฑ์ โปรแกรมพักผ่อนสำหรับผู้บริหาร รางวัลสำหรับพนักงาน หรือกิจกรรมสร้างทีมนอกสถานที่ที่จะตราตรึงไว้ในความทรงจำของผู้เข้าร่วมงานทุกคน

ทำไมจึงต้องเลือกโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต?

- โรงเรียนมีความปลอดภัยและตั้งอยู่กลางเกาะภูเก็ตที่ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งอันดามัน"
- สภาพภูมิอากาศเขตร้อนที่มีทั้งทะเลใส หาดทรายสีทอง และแสงแดด
- หนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและฝึกอบรมที่คุ้มค่าที่สุดในโลก
- เดินทางจากต่างประเทศมาได้ง่ายทางเครื่องบิน มีสายการบินจำนวนมากบินตรงมาที่ภูเก็ต และ BISP อยู่ห่างจากสนามบินเพียง 30 นาที
- สภาพแวดล้อมสะอาดและดีต่อสุขภาพ
- สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมเทคโนโลยีทันสมัย
- บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงในโรงเรียน บริการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา

- สระว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิก 50 เมตร พร้อมระบบกรองแบบโอโซนเพื่อบำบัดน้ำ
- สระว่ายน้ำกลางแจ้ง 25 เมตร พร้อมระบบกรองแบบโอโซนเพื่อบำบัดน้ำ
- สนามเทนนิสผิวแข็งในร่มและกลางแจ้ง 3 สนาม
- อาคารกีฬาในร่มพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
- สนามหญ้ามาตรฐาน FIFA 2 สนาม
- สนามหญ้า 27x30 ตารางเมตร 4 สนาม

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดสัมมนา

ไม่ว่าคุณจะมีแผนจัดประชุม ฝึกอบรม หรือสัมมนาเล็กหรือใหญ่ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบาย พร้อมตอบสนองความต้องการของคุณ BISP ขอเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกและทีมธุรกิจที่พร้อมทำตามข้อกำหนดในการจัดกิจกรรมของคุณทุกๆ ด้าน

หอประชุม

- 400 ที่นั่ง
- เครื่องฉายภาพ LCD
- อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาบริเวณชั้นบนและที่นั่งบริเวณชั้นล่าง
- เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มัลติมีเดีย

ห้องประชุม

- เครื่องฉาย LCD จอภาพ และไวท์บอร์ด
- ห้องประชุมหลายห้องให้เลือก
- ความจุ 40-60 ที่นั่ง (รูปแบบโรงละคร) นอกจากนี้ยังสามารถขยายห้องเพื่อให้รองรับผู้ชมได้สูงสุด 80 ที่นั่ง



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

	ระดับที่ 1 ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ศูนย์ฝึกอบรมและ สิ่งอำนวยความสะดวก	ระดับที่ 2 ผู้จัดหาสินค้าและ บริการ และสื่อพันธมิตร อย่างเป็นทางการ	ระดับที่ 3 พันธมิตรอีเวนต์ พิเศษ
สิทธิในการใช้ชื่อและสิทธิพิเศษเฉพาะ			
สิทธิในการใช้ชื่อบริษัทในลักษณะ "[ชื่อผู้สนับสนุน] ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ BISP" พร้อมทั้งสิทธิในการตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น "ศูนย์ฝึกอบรมกีฬาว่ายน้ำ [ชื่อผู้สนับสนุน]" สำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	มี		
"ผู้จัดหาสินค้าและบริการ/สื่อพันธมิตร อย่างเป็นทางการของ BISP" สำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		มี	
"พันธมิตรร่วมกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ BISP" พร้อมทั้งสิทธิในการตั้งชื่องานอีเวนต์พิเศษ ตัวอย่างเช่น [ชื่อผู้สนับสนุน] Soccer 7s สำหรับใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์			มี
สิทธิในการเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในการสนับสนุน	มี	มี	มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้า			
ศูนย์ฝึกอบรม			
โลโก้บนป้ายทั้งหมดในและบริเวณโดยรอบของศูนย์ฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุน	มี (ตำแหน่งเด่นชัด)	มี	
โลโก้บนชุดทีมนักกีฬาของศูนย์ฝึกอบรม	มี		
โลโก้บนสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของศูนย์ฝึกอบรมที่ให้การสนับสนุน – แบบออนไลน์และออฟไลน์	มี (ตำแหน่งเด่นชัด)	มี	
โลโก้ในบริเวณประชาสัมพันธ์ของ BISP	มี	มี	
โลโก้บนถ้วยรางวัล / เหรียญรางวัล ของศูนย์ฝึกอบรม	มี		
สิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญ			
โลโก้บนป้ายทั้งหมดในและบริเวณโดยรอบของสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญที่ให้การสนับสนุน	มี		
โลโก้บนสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญที่ให้การสนับสนุน – แบบออนไลน์และออฟไลน์	มี (ตำแหน่งเด่นชัด)	มี	
โลโก้ในบริเวณประชาสัมพันธ์ของ BISP	มี	มี	
งานอีเวนต์พิเศษ			
โลโก้บนป้ายทั้งหมดในและบริเวณโดยรอบของงานอีเวนต์พิเศษ		มี	มี
โลโก้ในบริเวณโดยรอบของ BISP เมื่อมีการจัดงานอีเวนต์พิเศษ		มี	มี
ทุนการศึกษา			
โอกาสในการสนับสนุนนักเรียนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะและกีฬา/สิ่งอำนวยความสะดวก	มี	มี	มี



สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

	ระดับที่ 1 ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ศูนย์ฝึกอบรมและ สิ่งอำนวยความสะดวก	ระดับที่ 2 ผู้จัดหาสินค้าและ บริการ และสื่อพันธมิตร อย่างเป็นทางการ	ระดับที่ 3 พันธมิตร ویژه พิเศษ
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – แคมเปญโปรโมชัน			เฉพาะอีเวนต์
โลโก้แสดงอยู่ในแคมเปญโปรโมชันของ BISP	มี	มี	มี
แสดงแบรนด์ในงานอีเวนต์ทั่วโลกที่ BISP ไปร่วมงาน (ถ้ามีการจัดงาน)	มี	มี	
การกล่าวถึงชื่อผู้สนับสนุนในวิดีโอโปรโมชัน (ถ้าได้มีการผลิต)	มี		
โลโก้บนโฆษณาในสิ่งพิมพ์ของสื่อพันธมิตร – ขนาดของโฆษณาจะขึ้นกับระดับของการสนับสนุน	มี	มี	มี
พื้นที่โฆษณาในโบรชัวร์ของ BISP	มี	มี	มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ - สื่ออินเทอร์เน็ต			เฉพาะอีเวนต์
โฆษณาในหน้าหลักพร้อมลิงค์เชื่อมโยง	มี	มี	มี
โลโก้ในหน้าเว็บไซต์มีเพียงอย่างเดียวของ BISP	มี	มี	มี
พื้นที่โฆษณาในโบรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตและแจกจ่าย	มี	มี	มี
โลโก้ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของรายการแยกประเภทตามระดับของผู้สนับสนุนซึ่งถูกส่งไปยังรายชื่อในฐานข้อมูลเป็นประจำ	มี	มี	มี
การประชาสัมพันธ์แบรนด์ – สื่อ & การประชาสัมพันธ์			เฉพาะอีเวนต์
ร่วมงานแถลงข่าว	มี	มี	มี
โลโก้ในวัสดุสิ่งพิมพ์/สื่อประชาสัมพันธ์	มี	มี	มี
โลโก้บนฉากหลังของเวทีแถลงข่าว	มี	มี	มี
สิทธิในการให้ตัวแทนได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าว (ถ้ามี)	มี	มี	มี
การตลาดเชิงประสบการณ์			เฉพาะอีเวนต์
บูธประชาสัมพันธ์/จำหน่ายสินค้าที่ BISP พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ต้องมีการตกลงกันเกี่ยวกับระยะเวลา	50 ตร.ม.	25 ตร.ม.	25 ตร.ม.
การแจกตัวอย่างสินค้าที่ BISP (ในกรณีที่เกี่ยวข้องกัน)	มี	มี	มี
สิทธิในการบรรจุสื่อวัสดุประชาสัมพันธ์หรือตัวอย่างสินค้าไว้ในกระเป๋าใส่ของ (ถ้ามี)	มี	มี	มี
การรับรองและการสร้างเครือข่าย			เฉพาะอีเวนต์
บัตรผ่านเข้าบริเวณรับรองระดับวีไอพีและบัตรเข้าชมงาน	มี	มี	มี
โอกาสในการจัดสัมมนาหรืองานเลี้ยงสำหรับพนักงานที่ BISP	มี	มี	มี
สมาชิกรายปีสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้ศูนย์ฝึกอบรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำคัญที่ให้การให้สนับสนุน (ถ้ามี)	มี		
สิทธิประโยชน์ในข้อมูล			
สามารถให้รายชื่อผู้เข้าร่วมงานในการทำตลาดผ่านทางไปรษณีย์	มี		
การบริหารลูกค้า			
ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อดูแลการสนับสนุนรายการและรายงานผลสำเร็จของการสนับสนุนหลังการจัดงาน	มี	มี	มี



สรรคส์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน ประโยชน์ที่จะได้รับ

การประชาสัมพันธ์แบรนด์และการประชาสัมพันธ์

ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตรร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิในการทำงานร่วมกับ BISP เพื่อทำกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ BISP สามารถดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนผ่านทางกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ

โดยจะมีการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและในระดับประเทศไทย รวมทั้งหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสารต่างๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับนานาชาติ

สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

เว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ BISP - ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตร
ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิในการแสดงโลโก้บนหน้าแรกเว็บไซต์ของ BISP และหน้าของ
ผู้สนับสนุน รวมทั้งจะมีการกล่าวถึงชื่อในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีการบอกกล่าว
เรื่องต่างๆ

การตลาดเชิงประสบการณ์

เปิดโอกาสให้สามารถประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
BISP

การรับรองและการสร้างเครือข่าย

BISP เสนอโอกาสอันดีเยี่ยมในการมอบความบันเทิงแก่ลูกค้าและ
ผู้บริหาร

ผู้สนับสนุน ผู้จัดหาสินค้าและบริการ และพันธมิตรร่วมกิจกรรม
จะมีโอกาสในการมอบความบันเทิงให้แก่แขกกรับเชิญผ่านทาง
แพ็คเกจที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ





สรรค์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นเลิศในทุกด้าน

สถานที่ตั้ง

ภูเก็ตเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 862 กม.

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมจะเป็นช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สายลมเย็นที่พัดผ่านเข้ามาในช่วงนี้ทำให้ภูเก็ตมีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 24-32 องศาเซลเซียส

เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของภูเก็ตคือตั้งแต่เดือนเมษายนถึง พฤษภาคม โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 27-36 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้มักจะมีฝนตกฟ้าคะนองบ่อยครั้งและช่วยบรรเทาอากาศร้อนขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคม มักจะมีแดดจ้า แต่จะมีฝนตกหนักเป็นช่วงสั้นๆ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-33 องศาเซลเซียส

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท พอล พูล (เซ้าท์ อีส เอเชีย) จำกัด
198 ถนนตะนาว
แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
ประเทศไทย
โทรศัพท์/โทรสาร: +66 2622 0605 - 7
www.paulpoole.co.th/bisphuket

พอล พูล - กรรมการผู้จัดการ
(สำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล: paul@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6563 3196

อุดมพร พันธุ์จินดาวรรณ - ผู้ช่วยส่วนตัว
(สำหรับการติดต่อเป็นภาษาไทยและอังกฤษ)
อีเมล: udomporn@paulpoole.co.th
โทรศัพท์: +66 8 6382 9949

โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต

59 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 76 335 555
โทรสาร: +66 (0) 76 335 578
www.bisphuket.ac.th

Simon Ostheimer - ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร (สำหรับการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษ)
อีเมล: sostheimer@bisphuket.ac.th
โทรศัพท์: +66 (0) 76 335 555 ต่อ 1113

